



đạt. Hy vọng những kịch bản khác sẽ tạo thêm không khí sinh hoạt trong Đạo Tràng thêm vui tươi phấn khởi hơn trong đường hướng "Tu học, Hạnh phúc và Giải thoát". Được biết những kịch bản này do pháp hữu Thiện Đại biên soạn và phân y trang của "Đại Táo Quang Minh" do cô Minh Châu thiết kế tạo cho kịch bản thêm phần sắc nét hơn.

3- Tết Nguyên đán

Với sự chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết truyền thống, Tết Nhâm Ngọ tại chùa Quang Minh được tổ chức trong khuôn viên chùa như một lễ hội mùa xuân của người Việt tha hương qua cây nêu cao vợi và đèn màu mừng năm mới gợi nhớ Tết Việt Nam, cuộc thi quốc phục năm thứ 7 dành cho thiếu nhi, các món ăn chay, bánh chưng, bánh tét, bông vạn thọ, v...v..., các trò chơi và các buổi trình diễn văn nghệ của hai GDPT, các ban nhạc sắc tộc và ban nhạc Majestic trình diễn đến 2 giờ sáng. Đã có hơn 8-10 ngàn người đến tham dự trong tinh thần hoan hỉ tràn ngập niềm tin tưởng vào năm mới : năm Nhâm Ngọ.

4- Trường Việt Ngữ chùa Quang Minh

Trường Việt Ngữ chùa Quang Minh khai giảng năm đầu tiên 2002 tại cơ sở của Chùa vào ngày 16/2/2002 gồm các lớp từ 1 đến lớp 6. Ban giám hiệu và quý thầy cô giáo đã tận lực giới thiệu chương trình học đến quý phụ huynh biết thêm học trình trong năm, đồng thời Trường Việt Ngữ Văn Lang vùng Kensington với các lớp học và ngày khai giảng như trên. Số học sinh ghi tên học là một phần khích lệ cho Ban Giám Hiệu để bảo tồn văn hóa và duy trì tiếng mẹ đẻ cho các em. Được biết hai trường Việt này do ĐĐ Thích Phước Tấn là Hiệu Trưởng và 7 giáo viên phụ trách.

5- Lớp Việt ngữ tại Quang Minh

Vào ngày 24/02/2002, GDPT Đại Bi Quan Âm cũng tổ chức buổi khai giảng lớp Việt ngữ Đại Bi năm 2002 tại Trung Tâm GD Collingwood. Có hơn 70 em ghi tên học các lớp với 6 giáo viên thiện nguyện giúp các em trong các chương trình trau dồi tiếng Việt. Nhân dịp này cũng phát giải thưởng cho các học sinh xuất sắc trong năm 2001, các huynh trưởng đã hoàn thành hướng dẫn đội của GD, và các đoàn sinh, huynh trưởng tham gia gây quỹ cho GD của đội lân Đại Bi và các buổi hội chợ Tết. Đặc biệt buổi ghi ân quý Thầy Cô cũng được xướng danh trong buổi lễ này. Tham dự buổi lễ ngoài toàn thể GD Đại Bi Quan Âm còn có sự chứng minh của Đại Đức Thích Phước Tấn, Giáo Hội Trưởng tại Victoria, kiêm cố vấn giáo hạnh của GD và Ban Trị Sự Chùa Quang Minh. Buổi lễ chấm dứt lúc 1:30PM và dự buổi cơm chay thân mật trong tình huynh đệ dài lâu rất thân thiết gần 20 năm xây dựng.

6- Bộ Trưởng Liên Bang Sắc Tộc Sự Vụ và Di Trú đến viếng chùa Quang Minh

Nhằm thăm viếng các cơ sở cộng đồng sắc tộc tại Tiểu Bang Victoria. Bộ Trưởng Liên Bang Sắc Tộc Sự Vụ và Di Trú cùng phái đoàn do Bộ Trưởng Gary Hartgrave đã đến thăm Chùa Quang Minh vào ngày 7/3/2002, theo chương trình hướng dẫn của ĐĐ Thích Phước Tấn, Ông Bộ Trưởng vào chánh điện cùng với Phật Tử có mặt tham dự lễ trong nghi thức Phật giáo, sau đó phái đoàn đứng quan sát cảnh quanh chùa đặc biệt mời ông Bộ Trưởng thỉnh 3 tiếng Đại Hồng Chung, tại Hội Trường Quang Minh được giới thiệu nơi đây đã tổ chức buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Úc đồng nhất tại Victoria với hơn 600 người; đại diện Tổng Trưởng Philip Ruddock ca ngợi sự đóng góp quý báu này và hứa sẽ trình lên chính phủ LB trong chương trình tổ chức nhập quốc tịch tại đây vào một dịp khác. Đến thăm khu bếp cộng đồng nơi tổ chức các buổi ăn dành cho các em học sinh gia đình có lợi tức thấp và buổi cơm chay ngày chủ nhật dành cho đồng đảo đồng bào đến dùng đã được Ông Bộ Trưởng đánh giá cao trong công tác xã hội tại nước Úc Đa văn hóa này của chùa Quang Minh. Buổi thăm viếng của phái đoàn chấm dứt sau khi cùng tham dự buổi cơm chay thân mật tại Thiền đường Quang Minh.